

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SYT-QLD
V/v cung ứng VTYT, HCXN cho
các TYT thuộc Đề án XHH y tế
tuyến xã

Thanh Hoá, ngày tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh;
- Công ty TNHH TM & Đầu tư Y tế Nhật Quang.

Sở Y tế nhận được Công văn số 67/DA-NQ ngày 28/8/2020 của Công ty TNHH TM & Đầu tư Y tế Nhật Quang về việc tổ chức đấu thầu gói thầu cung ứng HCXN, SPCĐ, VTYT thực hiện Đề án đầu tư y tế xã theo hình thức xã hội hóa.

Sau khi xem xét nội dung Công văn và các tài liệu kèm theo, căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Các Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu sử dụng vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm của các trạm y tế thuộc phạm vi Đề án liên doanh đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 134 trạm y tế xã, phường, thị trấn theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn (trên cơ sở đúng phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đã được phê duyệt) để tổ chức đấu thầu mua sắm VTYT, HCXN cung ứng cho các trạm y tế.

Để đảm bảo có đủ VTYT, HCXN đáp ứng nhu cầu hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân được liên tục, tránh bị gián đoạn, các đơn vị có thể áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp vào kết quả trúng thầu tập trung tại Thanh Hóa, trường hợp trong danh mục VTYT, HCXN trúng thầu tập trung tại Thanh Hóa không có các mặt hàng đơn vị cần sử dụng thì có thể áp dụng mua sắm theo kết quả đấu thầu rộng rãi tại một số địa phương khác (theo Điều 24 Luật Đấu thầu số 43/2013).

Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế có thể lựa chọn hình thức đấu thầu mua sắm phù hợp theo quy định về mua sắm hàng hóa tại Luật Đấu thầu số 43/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính như: đấu thầu rộng rãi, mua sắm trực tiếp... Việc mua sắm phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm hàng hóa.

Quá trình thực hiện các đơn vị phối hợp với Công ty TNHH TM & Đầu tư Y tế Nhật Quang để xây dựng danh mục VTYT, HCXN sử dụng phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả của các trang thiết bị đã đầu tư, tránh lãng phí. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất về Sở Y tế để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLD₍₀₁₎.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Thơm